



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองห์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Lamkhohong Subdistrict Administrative Organization

www.lamkhohong.go.th



วิสัยทัศน์ เป็นตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ประชาชน เพื่อความเป็นเลิศ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

จดหมายข่าว

ประจำเดือน ธันวาคม 2560



“องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองห์ เข้าร่วมโครงการลดการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2561...(อ่านต่อด้านใน)”

เปลี่ยนท่อส่งน้ำ โรงผลิตน้ำประปา

บ้านหนองเครือชูด หมู่ 7



“องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองห์ ดำเนินการเปลี่ยนท่อส่งน้ำที่ชำรุด เพื่อให้สามารถดำเนินการสูบน้ำและผลิตน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง...(อ่านต่อด้านใน)”

ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองห์ โทร.044-756-380 โทรสาร.044-756-184

www.lamkhohong.go.th , www.facebook.com/lamkhohong



“องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ เข้าร่วมโครงการลดการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ cup โหนดสูง ประจำปี 2561 ณ บริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เกาะแก้วประทีปวนาราม ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการดังกล่าวเป็นการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางถนนประจำปี 2561 ซึ่งมีหน่วยกู้ชีพกู้ภัย สุก31 จุดโนนสูง ทีมกู้ชีพฉุกเฉินของโรงพยาบาลโนนสูง และทีมกู้ชีพจาก อปท.ในเขตอำเภอโนนสูงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง”



1669

การออกปฏิบัติงาน ทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต.ลำคองหงษ์

“ตลอดเดือน ธันวาคม 2560 ทีมกู้ชีพกู้ภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ (EMS) ได้ให้บริการประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความไว้วางใจในการให้บริการ ซึ่งทางหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพร้อมและยินดีให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของตำบลลำคองหงษ์ได้รับประโยชน์สูงสุด”

ตรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน



“องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปามาผลิตส่งแจกจ่ายให้หมู่บ้าน เพื่อเป็นการรักษา ระดับคุณภาพของน้ำประปา หากพบว่าคุณภาพของน้ำประปาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานกำหนดจะได้ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานต่อไป”

พ่นแอมอกซิซิลลินกำจัดยุงลาย



“องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันพาหะนำโรคในพื้นที่”

ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะขามเทศ



“กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ ลงพื้นที่ออกให้บริการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ปลูกมะขามเทศหวานในพื้นที่ตำบลลำคองษ์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการส่งเสริมการปลูกต่อไป”

การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายการชำระภาษี ไปชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด

ภาษีป้าย

ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2561

ภาษีโรงเรือน และที่ดิน

ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
2 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

ภาษีบำรุงท้องที่

ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
2 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2561



ออกแบบและจัดพิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์

โทร.044-756380 , โทรสาร.044-756184

ติดตามภารกิจหน่วยงานได้ที่ www.lamkhohong.go.th www.facebook.com/lamkhohong